

ข่าวเลขที่ 184

27 มิถุนายน 2566

## กรมการค้าภายในพณีกำลังตำรวจ ปคบ. บุกยึดเครื่องชั่งเถื่อนขายออนไลน์

กรมการค้าภายในร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับกุมและยึดเครื่องชั่งเถื่อนขายบนร้านค้าออนไลน์กว่า 7,732 เครื่อง เตือนผู้ขายเครื่องชั่งไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบผิดจะดำเนินการคดีอย่างเด็ดขาด

**ร้อยตรีจักรา ยอดมณี** รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ได้ตรวจพบร้านค้าออนไลน์ต้องสงสัยว่ามีการขายเครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 จึงได้ทำการล่อซื้อเครื่องชั่งจากร้านค้าดังกล่าว และนำรับสินค้าที่โกดังย่านบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย เมื่อได้รับสินค้ามาพบว่าเป็นเครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรอง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบสินค้าภายในโกดังเก็บสินค้า ปรากฏเป็นเครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรองจำนวน 1,685 เครื่อง จึงได้ยึดไว้ทั้งหมด และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขายเครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรอง นอกจากนี้กรมการค้าภายในจะประสานกรมศุลกากรขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งของกลางว่าได้นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการจับกุมและยึดเครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรองซึ่งขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว 4 คดี เครื่องชั่งของกลางทั้งหมด 7,732 เครื่อง

**รองอธิบดีกรมการค้าภายใน** กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย กรมฯ ได้หารือแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ได้แก่ Shopee และ Lazada ขอให้ร่วมสอดส่องดูแลการขายเครื่องชั่งและเน้นย้ำให้ร้านค้าบนแพลตฟอร์มของตนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของตัวเอง ร้านค้าที่ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน หรือศูนย์ชั่งตวงวัดหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด และได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ในส่วนของตัวเครื่องชั่งที่นำมาขายก็ต้องมีเครื่องหมายคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ยกเว้นเครื่องชั่งบางประเภทที่ไม่ต้องมีคำรับรอง เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคล เครื่องชั่งที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องชั่งที่ใช้ทำอาหารในครัวเรือนที่ระบุไว้ว่า "ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย" หรือ "ใช้เฉพาะในครัวเรือน" เป็นต้น สำหรับกรณีที่ร้านค้าไม่ทำตามข้อกำหนดดังกล่าวกรมฯ ได้ขอให้แพลตฟอร์มปิดร้านค้าออนไลน์นั้น ซึ่งที่ผ่านมาแพลตฟอร์มได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมามีการปิดร้านค้าที่ผิดกฎหมายแล้ว 137 ร้าน

**ร้อยตรีจักรา** เน้นย้ำว่ากรมการค้าภายในจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้ใช้เครื่องชั่งที่มีความเที่ยงตรงเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเครื่องชั่งตรวจสอบว่าเครื่องชั่งที่ซื้อจะมีเครื่องหมายรับรองหรือไม่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน (<https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=104&c=51372>) และสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569

---